



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ Thailand plus (7ต.ค.60)</p> <p>สยามรัฐ (8 ต.ค.60)</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ. ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการรพ.หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน อาสาสมัคร อาทิต กทม. กรมการแพทย์ 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย เหล่าทัพ กทม. สธ. แพทยสภา รพ.เอกชน ผู้แทนสภาวิชาชีพ มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อร่วมกันวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมประสานงานในการให้บริการ และการจัดการทางการแพทย์ทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉินวิกฤตทางการแพทย์ เช่น การจัดบริการหน่วยรักษาพยาบาลบริเวณรอบมณฑลพิธี ประจำพระเมรุมาศจำลอง ชุมดอกไม้จันทร์ ให้การดูแลผู้มาร่วมงานพระราชพิธีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) ที่สธ. โดยร่วมกับ กทม. กองแพทย์หลวง รพ.เหล่าทัพ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.เอกชน แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ร่วมพระราชพิธีและประชาชน ทั้งบริเวณมณฑลพิธี 21 จุด รั้วขบวนพระเมรุมาศจำลอง-ชุมดอกไม้จันทร์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมทั้งประสานงานกับ OC ทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธี</p> <p>สำหรับภารกิจของ OC ประกอบด้วย ภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ ภารกิจประสานงานและเลขานุการ ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ภารกิจปฏิบัติการ ภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ภารกิจการเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยต่างจังหวัดจะเปิด OC ที่สสจ. มีนพ.สสจ. เป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล รพ.รับส่งต่อ และประสานผวจ.ในการอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ นพ. สสจ. และผู้อำนวยการรพ.ในสังกัดอยู่ประจำพื้นที่ช่วงระยะเวลางานพระราชพิธีตั้งแต่ 25-29 ต.ค. 2560</p>
<p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า (9 ต.ค.60)</p>	<p>โพลการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นายพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลล์ มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,225 ตัวอย่าง เรื่อง "โพลล์การเมืองที่ สุดที่งและอึ้ง" โดย ร้อยละ 25.6 อึ้งเมื่อรัฐบาลและหน่วยงานรัฐปล่อยให้ร้านสะดวกซื้อมีเครื่องกีดเบียร์ขาย ต่อตาล้อใจซังกูงเด็กและเยาวชนเข้าถึงน้ำเมาได้ง่าย ส่วนผลงานรัฐบาลสุดที่งของแต่ละกระทรวงที่ทำให้ประชาชนมีความสุข พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 46.0 ฝ่ายความมั่นคง ทำบ้านเมืองสงบสุข ไม่มีมีอบรุนแรงแบบปลาย อันดับ 2 ร้อยละ 36.0 ก.การคลัง ก.พาณิชย์ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย อันดับ 3 ร้อยละ 32.1 ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก.การพัฒนาด้านต่าง ๆ จัดเก็บรายได้เพิ่มจากเฉลี่ยปีละ 500 ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท อันดับ 4 ร้อยละ 27.3 ก.การพัฒนาลังคมาเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา</p> <p>สำหรับหน่วยงานรัฐที่ควรถูกปฏิรูปแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานให้ดีขึ้น อันดับ 1 ร้อยละ 33.5 ตำรวจ รองลงมา ร้อยละ 12.0 ก.ศึกษาธิการ ร้อยละ 10.0 ก.ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 9.3 ก.คมนาคม ร้อยละ 7.1 หน่วยงานความมั่นคง ความสงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 5.9 ก.ท่องเที่ยว ร้อยละ 3.2 ก.สาธารณสุข บริการสุขภาพ โรงพยาบาลที่เร็วไม่รอนาน มีคุณภาพดีเข้าได้ทั่วถึง</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน</p>	<p>งบฯ งบฯ งบฯ ปี 61</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช.ปาฐกถาพิเศษในการประชุมชี้แจง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ (7ต.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (7ต.ค.60)</p>	<p>หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ว่า การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพฯ ต้องยึดหลักสำคัญ 2 ข้อ คือ 1.คุยเรื่องแก้ปัญหาว่าวิธีใดดีที่สุด ไม่ใช่พูดถึงปัญหาแต่ไม่บอกวิธีแก้ไข และ 2.ไม่แบ่งฝ่าย ว่าเป็นผู้ซื้อบริการหรือผู้ให้บริการทั้งหมดต้องทำเพื่อประชาชน ทำงานบนพื้นฐานของการบูรณาการ เข้าใจและเอื้ออาทรกันและกันมากขึ้น</p> <p>สำหรับกองทุนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) เป็นโครงการที่ทำมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่างบที่จ่ายผ่านอปท.ติดปัญหาเบิกจ่ายไม่หมด ดังนั้น สธ.และสปสช.ได้ลงพื้นที่ดูอปท.ที่มีปัญหาและดูการดำเนินงานของอปท.ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยอปท.ที่ถูกสตง.ทักท้วงเรื่องระเบียบที่ไม่สามารถโอนเงินไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท้องถิ่นได้ ได้ดำเนินการผ่านรพ.สต.ในรูปแบบเหมาจ่ายแทน ทำให้เดินหน้าโครงการต่อไปได้ นำมาสู่การจัดการระดับประเทศ อาทิ การทำคู่มือดำเนินโครงการ LTC</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี 3 ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อจากนี้ คือ 1.ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายตรงกันของทุกภาคส่วน 2.การบริหารงบประมาณจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3.การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายและทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายั่งยืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การทำงานร่วมระหว่าง สปสช.และสธ.ในปี 2561 สธ.เตรียมพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นในหลายด้าน โดยเฉพาะการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยจะบรรจุใน Service Plan ขณะนี้ได้เตรียมการไปแล้วในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องคลินิกหมอครอบครัว ในปีนี้ได้ยกวางพ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. มารองรับ และมีการปรับแก้กฎหมายให้คลินิกเอกชนสามารถเข้าร่วมเป็น “คลินิกปฐมภูมิที่เต็มรูปแบบ” ในการดูแลประชาชน นอกจากนี้ จะดำเนินการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการลงทุนต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น</p>
<p>สปริงนิวส์ (9 ต.ค.60)</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (9 ต.ค.60)</p> <p>เพจ Drama-addict (8 ต.ค.60)</p>	<p>โครงการ “ก้าวคนละก้าว”</p> <p>-เสนอข่าว กรณียุทธ บอดี้สแลม จะออกวิ่งครั้งใหม่เพื่อระดมทุนช่วยรพ. มีเป้าหมายจะได้เงินบริจาคอย่างน้อยๆ 700 ล้านบาท โดยจะเริ่มวิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา สู่อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลาวิ่ง 2 เดือน ทำให้ชาวโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็น ว่าปัญหาของรพ.ส่วนใหญ่ของไทยเรา หรือปัญหาต่างๆ ในเรื่องสาธารณสุขไปเกิดขึ้นพื้นฐานที่ดี รัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถแล้วหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว เพจ “TaxBugnoms” หรือ “บล็อกภาษีข้างถนน” ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษี โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า ทุกก้าวของพี่ตูนเพื่อรพ. คือความล้มเหลวในการจัดการภาษี ทำไมต้องวิ่งเพื่อรับบริจาคแล้วเงินงบประมาณในการพัฒนาประเทศหายไปไหน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลจากเว็บไซต์ภาษีไปไหน ระบุงบประมาณของสธ. ปี 2559 มีงบประมาณ 247,386 ล้านบาท เบิกจ่าย 120,298 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีงบประมาณ 255,155 ล้านบาท เบิกจ่าย 113,694 ล้านบาท และสรุปว่า แม้จะชื่นชมและยินดีในการทำเพื่อรพ.ของตูน แต่ถ้ามองในด้านการบริหารจัดการด้านภาษีนี่คือสิ่งที่ล้มเหลวหรือไม่</p> <p>-แชร์โพสต์ข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวขอบคุณตูน ที่จัดโครงการวิ่งระดมทุนให้รพ. โดยมีผู้มาคอมเมนต์กว่า 6,000 ข้อความ ส่วนใหญ่ตำหนิการบริหารงานของรัฐบาลและ สธ.</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (9 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (9 ต.ค.60)</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนของอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพและอ่างเก็บน้ำแม่มอก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ เพิ่มความจุ และมีน้ำไหลล้น Spill Way ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งมีพื้นที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ รพ.สุโขทัย สถานศึกษา สถานะที่ราชการ วัด และชุมชนใกล้เคียง โดยโครงการชลประทานสุโขทัยได้ทยอยเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง รวมทั้งนำ Big Bag จำนวน 300 ใบ ไปป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมบริเวณรพ.สุโขทัย</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ลำปาง ชัยภูมิ และกำแพงเพชร ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 3 จังหวัด ยังคงมีน้ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ท่วมใน จ.ลพบุรี ปก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้ประสานจังหวัด ศูนย์ ปก.เขต และสำนักงาน ปก.จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์(7ต.ค.60)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ สปริงนิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (8 ต.ค.60)</p> <p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สปริงนิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (9 ต.ค.60)</p> <p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (9 ต.ค.60)</p>	<p>ร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สด</p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ยื่นหนังสือถึงผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ เพื่อคัดค้านการเปิดขายเบียร์สดใน 7-11 โดยระบุว่า เป็นการกระตุ้นการดื่ม ควบคุมการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ยาก เสี่ยงเพิ่มจำนวนคนดื่มแล้วขับ เพิ่มอุบัติเหตุเจ็บตาย ทั้งนี้ เครือข่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ล้อเลียน "อยากเมาเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11" โดย 7-11 ได้วางขายเบียร์สดทั้งหมด 10 สาขาในกทม.และปริมณฑล เมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางร้านได้แก้ไขโดยใช้ผ้าคลุมติดป้ายงดขายชั่วคราว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค ระบุ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ตู้กด อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 30(1) กรณีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ และมาตรา 32 ความผิดด้านการสื่อสารการตลาด ซึ่งถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกรมสรรพสามิตว่าการขายเบียร์สดผ่านตู้กดต้องได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ และให้ระงับการขายผ่านตู้กดแล้ว</p> <p>ด้าน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า 7-11 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง หากขายเบียร์สดเท่ากับการผลิตคนเมาออกมาเพิ่มความเสี่ยงบนท้องถนนเพราะต้องกินทันที ซึ่งการดื่มเบียร์สด 2 แก้วขึ้นไป จะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และมีความเสี่ยงอุบัติเหตุ 8 เท่า ซีพีจึงควรทบทวนการขายเบียร์สด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงเบียร์ตู้กดในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ว่า จะมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่มี นพ.วิฑูร อึ้งประพันธ์ เป็นประธาน ในวันที่ 10 ต.ค.นี้ เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเบียร์กด ในต่างประเทศไม่เคยมีมาก่อน เพราะมีการแยกจดทะเบียนการค้าระหว่างการนั่งดื่มและซื้อไปดื่มที่บ้านชัดเจน และโทษมาแล้วขั้บก็รุนแรง</p> <p>ด้านนายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า จากที่ทางเครือข่ายเฝ้าดู พบว่าการจำหน่ายเบียร์สดแบบกดดื่มในร้านสะดวกซื้อมีความผิดชัดเจน คือ 1.การส่งเสริมการขาย และ 2.การควบคุมอายุของผู้ดื่ม เพราะควบคุมอายุของผู้ดื่มได้ยาก เนื่องจากเป็นลักษณะการให้ตนเองและจ่ายเงิน และยังเกี่ยวเนื่องไปถึงประชาชนบนท้องถนน เพราะการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อยิ่งกระตุ้นให้นำเบียร์ไปดื่มทันที ทำให้อันตรายได้ง่าย ทั้งตัวผู้ขับและคนเดินถนน อยากเรียกร้องให้สธ.ออกกฎหมายที่ตรงตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศห้ามร้านสะดวกซื้อจำหน่ายเบียร์สด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มุฮัมมัดฟาห์มี ตาละะ นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า ขณะที่มีการประชุม Global Alcohol Policy Conference (GAPC) 2017 ที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 4-6 ต.ค. 2560 ก็มีข่าวการจำหน่ายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อของไทย ซึ่งเป็นที่สนใจในวงการวิชาการแอลกอฮอล์โลกมาก เนื่องจากไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่เอาเบียร์สดมาขายในร้านสะดวกซื้อได้ ทำให้นักวิชาการประณามสิ่งที่เกิดขึ้น แสดงความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนไทย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน และขอให้ประชาชนตื่นตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <p>ซึ่งมาตรา 30 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่าด้วยการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ร้าน 7-11 สุ่มเสี่ยงจะทำผิดคือ การใช้เครื่องอัตโนมัติเติมเบียร์ลงแก้ว แต่ที่อาจจะหลุดเพราะต้องไปจ่ายเงินกับพนักงาน ซึ่งต้องมีการตีความให้ชัดเจน ส่วนอีกมาตราที่ห่างค่าปลีกใช้ช่องว่างของกฎหมาย คือ มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่ง 7-11 ใช้ผ้าคลุมตู้เบียร์เพื่อไม่ให้เห็นชื่อยี่ห้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ (7 ต.ค.60)</p> <p>มติชน (8 ต.ค.60)</p> <p>ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ (9 ก.ย.60)</p>	<p>สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า อยากให้นายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงวาระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาได้มีการเจรจาตกลงนำเข้าหมูจากสหรัฐหรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมตัวรับมือ</p> <p>ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ยังไม่ทราบว่าการตัดสินใจนำเข้าหมูจากสหรัฐหรือไม่ แต่หากมีการตกลงนำเข้าจริง ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปีถึงจะมีการนำเข้าหมูล็อตแรกได้ เพราะไทยต้องส่งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไปตรวจโรงงานของผู้ส่งออกก่อนว่ามีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดและระเบียบของประเทศไทยหรือไม่ ส่วนเรื่องการใส่สารเร่งเนื้อแดงในผลิตภัณฑ์หมูของสหรัฐ ต้องถามอย. เนื่องจากเป็นผู้ถือกฎหมายเรื่องการห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง</p> <p>-เสนอข่าว นางอรมน ทวีทรัพย์ธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก.พาณิชย์ ชี้แจงกรณีการนำเข้าเนื้อหมูชนิดสารจากสหรัฐ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐ เพราะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข และก.พาณิชย์ จะต้องมาพิจารณาแนวทางดำเนินการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจงว่า แม้รัฐบาลไทยไม่ได้แถลงข่าวเรื่องที่สหรัฐเรียกร้องให้ไทยนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในที่มีสารเร่งเนื้อแดงแรดโคพามิน แต่มีความเป็นไปได้ที่ไทยจะยอมตามที่สหรัฐเรียกร้องล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ และก.สาธารณสุข อยู่ระหว่างการหารือเรื่องดังกล่าวและศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายของกรมปศุสัตว์และ อย. ที่ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงทุกประเภทผสมในอาหารหมู โดยเด็ดขาด โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเด็กซ์) ที่อนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู และอนุญาตให้มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อหมูและเครื่องในได้ในปริมาณเล็กน้อยหรืออาจแก้ไขให้สามารถนำเข้าหมูและเครื่องในที่มีสารเร่งเนื้อแดงได้ แต่ยังห้ามเกษตรกรในประเทศใช้ในการเลี้ยงเด็ดขาด ซึ่งหากมีการแก้ไขกฎหมาย อาจต้องใช้เวลาอีกระยะ เพราะต้องผ่าน ครม.และสนช. ก่อน</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (7ต.ค.60)</p>	<p>การยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แถลงข่าวว่า จากการตรวจสอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีทั้ง 3 ตัว คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เกษตรกรยังสามารถใช้ได้ หากใช้ภายใต้การควบคุมตามปริมาณและวิธีตามฉลากกำหนดการใช้วัตถุอันตรายควบคุมการโฆษณา ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค หลังจากนั้น กรมฯ จะนำเสนอข้อมูลจากการตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การทบทวนค่าพิษวิทยา 2. การห้ามใช้ในประเทศต่าง ๆ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ 3.การปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาประชาคมโลก 4 ข้อ 4.ผลการรับฟังความเห็น และ 5.ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ข้อมูลวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยกเลิกหรือไม่ ดังนั้น กรมฯ จึงชะลอการต่ออายุขึ้นทะเบียนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ที่กำลังจะหมดอายุในต้นเดือนตุลาคมนี้</p> <p>นายมงคล พุกฤษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี 2 ตัวไม่เสร็จ จึงต้องเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกไป แต่จะประชุมหารือและสรุปให้ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ อย่างแน่นอน จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มี สธ.และก.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมอยู่ด้วย เพื่อพิจารณาว่าควรยกเลิกสารพาราควอตหรือไม่ หากไม่ยกเลิก จะทำอย่างไรให้ถูกวิธี</p> <p>นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ จะหมดอายุในเดือนต.ค.นี้ หากยังไม่มีประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ กรมฯ จะต้องดำเนินการตามเดิม โดยหากเป็นวัตถุอันตรายที่เคยขอขึ้นทะเบียนแล้ว จะพิจารณาให้ตามขั้นตอน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (9 ต.ค.60)</p>	<p>การแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไชยทางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ในการประชุมกรรมการสิทธิการสาธารณสุข มีผู้แทนจากปปส.และสธ. ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำให้สำเร็จได้ยาก และเสนอว่าในยุคนี้ที่มีการปฏิรูปหลายคณะ ขอให้คกก.ปฏิรูประบบสาธารณสุขแก้ไขกม.ยาเสพติดให้เปิดกว้างในลักษณะเดียวกับการเปิดบ่อนคาลิโนอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหลายประเทศในอาเซียนดำเนินการอยู่ และช่วยแก้ปัญหาคนเล่นพนันได้ โดยเก็บภาษีจำนวนมากและตั้งเงื่อนไขให้เล่นภายใต้การควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ (8 ต.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงกรณีพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. มีผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่สามารถทำการตลาดได้ทุกรูปแบบ แต่ที่ยังเห็นทำกิจกรรมทางการตลาดอยู่ เนื่องจากยังไม่มีประกาศจากรัฐมนตรีออกมาควบคุม ซึ่งตอนนี้กฎหมายควบคุมการโฆษณาและการทำการตลาดเฉพาะนมสูตร 1 (สำหรับทารก 0-12 เดือน) และสูตร 2 หรือสูตรต่อเนื่อง (สำหรับเด็ก 6 เดือน-3 ปี) เท่านั้น โดยช่วงสฤฎฎฎฎฎฎฎได้เร่งแต่งตั้งกรรมการ ในต้นเดือนธ.ค.จะประชุมเพื่อเร่งออกประกาศที่เหลืออีก 8 ฉบับ เช่น ข้อกำหนดในการบริจาค การให้ข้อมูล ฯลฯ ให้ทันใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้ ซึ่งจะทำการกำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้น</p> <p>พญ.กิติมา ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตนมผง กล่าวว่า ตอนนี้กฎหมายยังให้โฆษณาและทำการตลาดนมสูตร 3 สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไปได้ แต่หากคณะกรรมการที่กำลังแต่งตั้งขึ้นกำหนดแนวทางหรือประกาศออกมาอย่างไร ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย พร้อมปฏิบัติตามและยึดถือเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์ (8 ต.ค.60)</p>	<p>ชี้แจงข้อร้องเรียนรพ.กบินทร์บุรี กรณีผู้ป่วยเบาหวาน</p> <p>-เสนอจดหมายชี้แจง กรณีประชาชนร้องเรียนว่า ไม่สามารถพาบิดาไปพบแพทย์ที่ รพ.กบินทร์บุรี ตามนัดจึงโทรฯ เลื่อนนัดและพาบิดามาในวันถัดไป แต่ผู้ช่วยพยาบาลให้ไปตรวจที่อื่นแทน โดยสธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ว่าการรพ.กบินทร์บุรีแล้ว ยืนยันว่าไม่มีนโยบายปฏิเสธการรักษา หรือให้ผู้ป่วยที่ขาดนัดไปรักษาที่อื่น แต่จะให้ผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัดไปตรวจรักษาที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ดิถีผู้ป่วยนอก คาดว่าเกิดจากการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยไม่มาตามนัด ได้โทรศัพท์ติดตามให้ผู้ป่วยมารับยาที่รพ.ในวันถัดไป พร้อมขอภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ป่วยมีความเข้าใจดี อย่างไรก็ตาม รพ.กบินทร์บุรี จะเร่งปรับปรุงใน 2 ประเด็น คือระบบการนัด/การเลื่อนนัดผู้ป่วย และการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยและญาติต่อไป</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ เลาะเลียบคลอง ผดุงฯ (8 ต.ค.60)</p>	<p>วิกฤตเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอบทความ วิกฤตเด็กปฐมวัย โดย ตฤณ ฦ ราชดำเนิน ระบุว่า จากตัวเลขของสธ.ในปี 2559 พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% รวมถึงการศึกษาของหลายหน่วยงาน พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น เนื่องมาจากการเร่งเรียนเขียนอ่านเกินวัย การปลูกฝังวินัยเด็กผิดวิธี การยึดเยียดเรียนหลายภาษาตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ การให้เด็กใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนเกินไป รวมถึงการพาเด็กไปกวดวิชา ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กมากขึ้นทุกขณะ ต้นเหตุปัญหาล้วนเกิดจากการมุ่งเน้นส่งเสริมความฉลาดโดยไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (9 ต.ค.60)</p>	<p>แผนพัฒนาสธ.รับ EEC</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนด้านสาธารณสุขรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชากรวัยแรงงานและรอบเขตอุตสาหกรรมปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์ Thailandplus (7ต.ค.60)</p>	<p>นโยบายการจัดการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังนำคณะลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และตรวจเยี่ยมรพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ว่า สธ.ได้ปฏิรูประบบสุขภาพ มีการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ ทูตียภูมิ และตติยภูมิ เบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ และระบบส่งต่อระหว่างรพ.ขนาดเล็กกับรพ.ขนาดใหญ่ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันที่ทั้งที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ได้รับการที่ได้มาตรฐาน ทั้งถึง เป็นธรรม</p> <p>ปัจจุบันมีผู้รับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เฉลี่ย 35 ล้านครั้งต่อปี ร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ทำให้เกิดความแออัด ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร สธ.ได้เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของรพ.ทุกระดับ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด ลดอัตราการตายและลดความพิการ โดยพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ (ER QUALITY) ตลอดจนพัฒนาบุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพให้เพียงพอ โดยให้รพ.ทั่วประเทศ ประเมินและปรับปรุงตนเองให้ได้ตามเกณฑ์ คาดว่าจะสามารถลดอัตราการตายที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20-30</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (7ต.ค.60)</p>	<p>รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา</p> <p>-เสนอบทความ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวถึง รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ว่า เป็นรพ.ที่ น้อมนำพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการบริหาร ยึดหลักพึ่งพาตัวเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นรพ.คุณธรรมโดยยึดหลัก 1.มีเหตุมีผล 2.พอประมาณ 3. บริหารความเสี่ยง โดยการเลือกรพ.ชุมชน เริ่มจากต้องการให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการ ขณะเดียวกัน ประชากรในพื้นที่นั้น ๆ ยังมีจำนวนน้อย อาจมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ เมื่อมีการยึดหลักการบริหารดังกล่าวจะช่วย ให้บริหารจัดการเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่ออยู่ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีทั้งหมด 10 แห่ง โดยล่าสุด นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ได้นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นตัวอย่าง 1 ใน 10 รพ.ที่ยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ</p>
<p>M2F The Nation มติชน (9 ต.ค.60)</p>	<p>รพ.โฆษณา ศัลยกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว กรม สบส.เผยความคืบหน้าการโฆษณาทำศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง ว่า การทำศัลยกรรมดังกล่าว สามารถทำได้ แต่มีความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา สถานพยาบาล มาตรา 4.14 การโฆษณาที่มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน เนื่องจากการใช้ภาพคนไข้ที่ไม่เหมาะสม โดยรพ.กล่าวอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี สสจ.นนทบุรีได้ประสานรพ. ให้เข้ามารับทราบความผิดแล้ว และจะต้องระงับการโฆษณาทันที</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่นทีวี (8 ต.ค.60)</p>	<p>เว็บไซต์ปลอมหลอกขายยา</p> <p>-เสนอข่าว สธ.เผยแพร่ภาพพร้อมข้อมูล เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ปลอม ตั้งชื่อคล้ายคลึงกับกระทรวง สาธารณสุข โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะเป็นลักษณะการโน้มน้าวให้ซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุขคือ www.moph.go.th เท่านั้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (7ต.ค.60)</p>	<p>อย.เตือนซื้อขายผ่านเว็บไซต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีการโฆษณาขายยา Ciprofloxacin 500 mg ผ่าน เว็บไซต์ Lazada ว่า ยาดังกล่าวจัดเป็นยาอันตราย ต้องสั่งใช้โดยแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น หากจะซื้อจากร้านขายยา ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ การโฆษณาขายยาผ่านทางเว็บไซต์ Lazada และทาง Social Media ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุมัติภาพและข้อความโฆษณา มีความผิดฐานขายยานอกสถานที่ขายยาที่ได้รับอนุญาต อย.ได้แจ้งไปยังเว็บไซต์ Lazada ให้นำข้อความโฆษณาออก ซึ่งผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามแล้ว ซึ่ง อย. และกอง บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว นอกจากนี้ อย. เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อยา ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560 อย.ได้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์และ Social Media ที่โฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1,088 ราย รวมถึงเว็บไซต์ Lazada และได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขอความร่วมมือปิดเพจที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google, Line, Facebook ช่วยกั้นกรองโฆษณา ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน และช่วยปลดหน้าโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (7ต.ค.60)</p>	<p>ยาจุดกันยุงเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตรวจพบยาจุดกันยุงพม่า "Godzilla" ไม่มีเลข อย. ไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ในจ.สมุทรสาคร ส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์ พบมีสาร แอลเลทริน ไอโซเมอร์ (Allethrin Isomers) และสารเฮปตาฟลูทริน (Heptafuthrin) ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ สาร เฮปตาฟลูทริน (Heptafuthrin) ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนจากอย.มาก่อน จึงไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและ ประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ผู้บริโภคควรตรวจดู เลขทะเบียนและเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ด้วย</p>
<p>มติชน (9 ต.ค.60)</p>	<p>เตือนไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-2 ต.ค. 2560 พบผู้ป่วย 135,267 ราย เสียชีวิต 35 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 35-44 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กทม. ระยอง จันทบุรี หนองคาย เชียงใหม่ ตามลำดับ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เหตุการณ์ ใน จ.เพชรบุรี ปทุมธานี สงขลา นราธิวาส และเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"
มติชน คอลัมน์ ทันโลก วิทยาการ (8 ต.ค.60)	พัฒนานวัตกรรม ด้านเชื้อไวรัสโรค -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของโลกและประเทศไทย แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ที่สำคัญมีผู้ป่วยวัณโรคคือยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ซึ่งกลุ่มนี้ใช้งบประมาณในการรักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อคน กรมฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโคเคียว ประเทศญี่ปุ่น วิจัยด้านวัณโรค มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้นหาและตรวจพบผู้ป่วยที่แพร่เชื้อได้ตั้งแต่มิมีอาการ จะช่วยลดการแพร่เชื้อวัณโรคได้ทุกสายพันธุ์ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลงได้ จึงควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการของวัณโรค เช่น ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ เจ็บแน่นหน้าอก มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ควรรีบไปพบแพทย์
เดลินิวส์ (8 ต.ค.60)	รพ.ราชวิถีชวนคนไทยห่างไกลโรคหัวใจ -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันหัวใจโลก 2017 เพื่อกระตุ้นเตือนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจดูแลสุขภาพหัวใจ รพ.ราชวิถี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "รพ.ราชวิถี ปันหัวใจ...ให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ" มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ พร้อมบริการตรวจคัดกรองหาภาวะความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้น บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม รพ.ราชวิถี ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งที่โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยในคนไทยสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ในแต่ละปีรพ.ราชวิถี รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจกว่า 23,000 ราย หรือเฉลี่ยมากถึง 90 รายต่อวัน
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (7 ต.ค.60)	น้ำอึขบาล -เสนอข่าว พท.ป.อัศคฤทธิ ภูณอม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสูตรทำ "น้ำอึขบาล" สำหรับดูแลสุขภาพในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ส่วนผสมประกอบด้วย มะนาว พริกขี้หนู เกลือ น้ำตาล สามารถดื่มได้เรื่อยๆ ไม่มีข้อห้าม เว้นแต่มีไข้ไม่ควรดื่ม เพราะรสเปรี้ยวของมะนาวทำให้ธาตุไฟเพิ่มขึ้น อุณหภูมิร่างกายสูง
ไทยโพสต์(7ต.ค.60)	การบริโภคผักผลไม้ -เสนอข่าว สธ. ร่วมมือกับ สสส. และภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ" เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการบริโภคผักผลไม้อย่างพอเพียง เพื่อสุขภาพที่ดี และเกิดข้อเสนอทางนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ในปี 2560 รมว.สธ.ได้ประกาศให้เป็น "ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย" โดยสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผักและผลไม้ในท้องตลาด โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้คัดกรองโดยการเจาะเลือดกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีสูงอย่างต่อเนื่อง จึงแก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ อาทิ พัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด มอบให้กรมวิทย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำข้อมูลให้มีความครบถ้วน วิจัยและพัฒนา : นครปฐม เมืองผักและผลไม้ปลอดภัย โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) ร่วมกับม.ลัยมหิดล
คมชัดลึก(7ต.ค.60)	ยาต้านไวรัส -เสนอบทความ โดยพงศธร สโรจนานวุฒิ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ว่า ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีหลายสูตร หลายชนิด การใช้ขึ้นอยู่กับกรณีวินิจฉัยและการประเมินของแพทย์ และการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีจะต้องกินยาเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ หากกินยาไม่ตรงเวลาและไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ นอกจากนี้ ยังมียาต้านบางสูตรที่ถูกนำมาใช้ป้องกันก่อนการติดเชื้อ เรียกว่า ยาเพรีพ และมียาต้านที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อทันทีหลังสัมผัสเชื้อ เรียกว่า ยาเป็ป แต่ถึงแม้จะรับประทานยาต้านไวรัส ก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วย
ข่าวสด	ซ่อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เกาะสมุย -เสนอข่าว พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 บช.ท่องเที่ยว เปิดการซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ

สื่อ	ประเด็นข่าว
(8 ต.ค.60)	ยาน พื้นที่เกาะสมุยและเกาะโดยรอบ โดยมีฝ่ายปกครอง ทหาร รพ. เทศบาล หน่วยงานราชการอื่นๆ และภาคประชาชนเข้าร่วม การฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์อุบัติเหตุเรือชนกันบริเวณเกาะเต่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 31 ศพ เต้นอ่อน ต้องนำตัวส่งรักษาที่รพ.เกาะสมุย ด้วยการเคลื่อนย้ายทางเฮลิคอปเตอร์
ข่าวสด คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด (8 ต.ค.60)	ปัญหาการฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี เป็นวัน "สุขภาพจิตโลก" (World Mental Health Day) ปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย จากข้อมูลงานสุขภาพจิต สสจ.เลย พบว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 26 ก.ย. 2560 มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 225 คน เป็นผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 41 คน ซึ่งทุกคนช่วยได้ด้วยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง
แนวหน้า (9 ต.ค.60)	ระบบเรียกพยาบาล -เสนอข่าว ขณะนี้มีการพัฒนาระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ในรพ. 3 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จ.ปราจีนบุรี รพ.จุฬารัตน์ แพรกษา และรพ.แพรวร่วมแพทย์ ให้พยาบาลหรือผู้ดูแลสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว โดยทราบได้ทันทีว่าห้องใดหรือเตียงใดเรียก รองรับการใช้งานพร้อมกันมากกว่า 100 ห้อง รวมทั้งสามารถบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นรายงาน ลดปัญหาการฟ้องร้อง หรือเมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ เหมาะสำหรับรพ. คลินิก ศูนย์ดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ฯลฯ
กรุงเทพธุรกิจ (9 ต.ค.60)	สมุนไพรเชียงราย -เสนอข่าว ม.แม่ฟ้าหลวงขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สธ. จัดทำชุดทดลองยาสมุนไพรมอบให้กับ 5,400 ครัวเรือน ใน 18 อำเภอของเชียงราย คาดหวังให้นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในเรื่องสมุนไพรรักษาโรค สามารถปลูกใช้เองภายในครัวเรือน เป็นทางเลือกของการรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ตัวอย่างยาในชุดทดลองยา ได้แก่ เจลจากเมล็ดชา น้ำมัน ชี้ผึ้งเสลดพังพอน แคปซูลขมิ้นชัน ยาเขียวหอม แคปซูลฟ้าทะลายโจร ยาธาตุบรรจบ ยาหอมนวโกฐ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะเขว่น ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มเครื่องเทศ พบมากในพื้นที่ภาคเหนือ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบชื่อแบรนด์ "เจ้าคุณวัน"
M2F The Nation (9 ต.ค.60)	พัฒนาพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุง -เสนอข่าว ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผอ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) กล่าวถึงปัญหาชุมชนจากพื้นที่เมืองที่ไร้การปรับปรุงพื้นที่ฟูของ กทม. ว่า จากการสำรวจเมื่อปี 2550 พบมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 2 แสนไร่ Uddc มีแนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ได้ทางด่วนเป็น ทางด่วนจักรยาน เปลี่ยนพื้นที่ว่างที่เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคออก ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
คมชัดลึก (9 ต.ค.60)	แบ้งเด็กก่อมะเร็งรังไข่ -รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ ม.เกษตรศาสตร์ อธิบายกรณีฝุ่นแบ้งที่มีส่วนประกอบของ "ทัลคัม" ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ ว่า แร่ทัลคัม (Talcum) ที่นำมาเป็นส่วนผสมเป็นแบ้งทัลคัม เป็นสารตัวเดียวกับแมกนีเซียมซิลิเกต มีองค์ประกอบตามธรรมชาติเป็นแร่ใยหิน ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าทัลคัมทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ เพราะการโรยแบ้งฝุ่นที่มีส่วนผสมของทัลคัมบริเวณของสงวนหรืออวัยวะที่ใกล้เคียงกัน จะมีแบ้งบางส่วนหลุดลอดเข้าไปในร่างกายทางช่องคลอด หรือเคลื่อนผ่านช่องคลอดไปสะสมที่รังไข่แล้ว ทั้งนี้ ทีมข่าวได้สำรวจแบ้งในร้านสะดวกซื้อ พบส่วนประกอบของแร่ทัลคัม แต่ไม่มียี่ห้อใดเขียนคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งรังไข่โดยตรงเลยสักการ อย. กล่าวว่ากำลังพิจารณาถึงเรื่องนี้
เพจDrama-addict (9ต.ค.60)	โรคหนองใน -โพสต์ข้อความพร้อมภาพหน้าเฟซบุ๊กชายรักษาโรคหนองใน และเตือนว่า หากเป็นโรคหนองในไม่ควรซื้อยาที่โฆษณาขายในเฟซบุ๊กมารับประทานเอง เนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่าเพรื่อทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ควรไปพบแพทย์ พร้อมระบุว่า ผู้ที่เปิดเฟซบุ๊กชายมาใช้จุดที่ผู้ป่วยโรคนี้มักไม่ไปพบแพทย์เนื่องจากอายมาเปิดชายยา
เพจDrama-addict (9ต.ค.60)	ยาคุมกำเนิดแบบฝัง -โพสต์ข้อความว่า มีผู้ส่งข้อมูลมาว่าไปขอฝังยาคุมกำเนิดที่รพ. แต่เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าไม่แนะนำวิธีฝังยาคุมกำเนิด เพราะจะทำให้มีลูกยาก -แชร์ข้อมูลจาก Workpoint News ระบุว่า มีเด็กวัยรุ่นหลายรายแจ้งว่า ไปติดต่อที่รพ.เพื่อขอรับบริการฝังยาคุมกำเนิด เจ้าหน้าที่แจ้งว่า รัฐไม่มีนโยบายให้ฝังยาคุมกำเนิดฟรี